





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>Kick off คนไทยห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ch3plus, prd., hfocus, thailandplus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ณ ราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยคิกออฟที่ จ.สงขลา เป็นจังหวัดแรก ในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ก่อนขยายทั่วประเทศ มุ่งเน้นกลไก อสม. กว่า 1.08 ล้านคน เป็นหมอคนที่ 1 ให้ความรู้ประชาชน ทั้งการกิน น้บคาร์บ ลดไขมัน เพิ่มโปรตีน ลดโรค NCDs ขณะที่ รพ.สต. เป็นหมอคนที่ 2 และสาธารณสุขอำเภอเป็นหมอคนที่ 3 ร่วมสร้างความเข้าใจ ตั้งเป้า 3-6 เดือน ทำให้เห็นผล</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 11-12 ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ วิถีชีวิตของคนภาคใต้นิยมรับประทานอาหารรสจัดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องร่วมกันส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายจะจัดขึ้น 6 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค</p>	
<p>ร่างพรบ.แยกตัวออกจาก ก.พ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ... มีประเด็นเรื่องงบประมาณ และการทำความเข้าใจกับ ก.พ. และ ก.พ.ร. แนวโน้มน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. สัปดาห์หน้าหรือถัดไป</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งบบำรุงสร้าง รพ.สิงหนคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม รพ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมรับฟังการนำเสนอแผนการพัฒนา รพ. ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนชาว อ.สิงหนคร และการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าหลายส่วน สำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง รพ.สิงหนคร (ส่วนหน้า) ตนเห็นความสำคัญและได้ช่วยแก้ปัญหาทันที โดยงบประมาณ 67 ล้านบาท ได้ให้แนวทางการใช้งบประมาณบำรุงของ รพ. เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ</p>	-
<p>คำตอบแทนตามข้อบังคับการจ่ายเงินฯ ฉบับ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567” โดยสาระสำคัญคือ กำหนดให้เพิ่มตำแหน่งนักสาธารณสุข และนักฟิสิกส์การแพทย์ให้อยู่ในบทนิยามคำว่า "นักวิทยาศาสตร์"</p>	-
<p>สั่งทุกจังหวัดถอดบทเรียนน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thailandplus, thaigov, hcous)</p> <p>- นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงมาก เหลือเพียงภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม ไม่มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเพิ่มเติม รวมถึงไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ล่าสุด สสจ.เชียงใหม่ ปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ แล้ว ย้ำให้ทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วม ถอดบทเรียนอุทกภัยและพัฒนาแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เตรียมพร้อมรับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัย 17 ส.ค. - ปัจจุบัน พบว่า เกิดเหตุขึ้นรวมทั้งหมด 46 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตสะสม 77 ราย บาดเจ็บสะสม 2,429 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม 110 แห่ง ปัจจุบันเปิดบริการได้ตามปกติทุกแห่ง ส่วนช่วง วันที่ 2-6 พ.ย. 67 คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ แต่ปริมาณน้ำฝนยังไม่ถึงเกณฑ์ดินถล่ม ได้แจ้งเตือนให้ 11 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก</p>	
<p>กรมวิทย์ with you สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยว่า กรมวิทย์ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ “กรมวิทย์ with you” เป็นช่องทางสื่อสาร แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ</p>	-
<p>แต่งตั้ง ขรก. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่ รมว.สธ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ราย เมื่อ 29 ตุลาคม 2567 ประกอบด้วย 1. นายสรวิศ อ่อนละมัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมช.สธ. และ 2. นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.สธ.] ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.67 เป็นต้นไป</p>	-
<p>ตำแหน่งนักสาธารณสุขชำนาญการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) - สป.สธ. ส่งหนังสือถึง สสจ.-รพศ./ รพท. ให้แจ้งขรก.ตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติและประสงค์ส่งจะประเมินผลงานตำแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ” แสดงความประสงค์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งภายใน 13 พ.ย. นี้ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สธ. พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข</p>	-
<p>แจ้งเร่งคืนงบเหลือจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - สป.สธ. ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ตรวจฯ สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ. รพศ. และรพท.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดที่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งคืนงบประมาณไปยังกองบริหารการสาธารณสุข เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป</p>	-
<p>ขยายบริการสุขภาพสู่หมู่บ้านจัดสรร-อาคารสูง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) - สปสช. ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และ สปคม. กรมควบคุมโรค ประกาศความร่วมมือในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และที่พักอาคารสูง โดยหากในหมู่บ้านหรืออาคารสูงที่มีการให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งเหมือนกับคลินิกเอกชนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าต้องการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรม สปสช.จะสนับสนุนเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรับบริการ - นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สปคม. กล่าวว่า สปคม. เป็นหน่วยงานพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในพื้นที่เฉพาะ สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ จะเป็นการทำงานในระยะที่ 2 (67-67) หลังจากเริ่มนำร่องในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกเขตสุขภาพมาแล้วเมื่อปี 2563 และยังเป็นปีแรกที่ดำเนินการทั้งในหมู่บ้านจัดสรรและตึกสูงร่วมกับ สปสช. ทั้ง 13 เขต</p>	-
<p>เลือกตั้งบอร์ดเภสัชกร สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11 ซึ่งประกาศผลการเลือกตั้ง 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่อเค้าไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ตามกำหนด เนื่องจากล่าสุด ภก.ทรงวุฒิ สารจันทิก รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชฯ ไปร้องต่อศาลปกครองให้ระงับการประกาศผลคะแนน พร้อมตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เนื่องจากพบความผิดปกติของผลคะแนน ส่อแววทุจริต</p>	-
<p>เสนอ สธ. จัดคนลง สสอ.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายประพันธ์ ไยบุญมี สสอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และประธานชมรม สสอ. แห่งประเทศไทย เผยว่า เมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มีการนำเสนอแผนปรับโครงสร้างการจัดสรรบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังใน สสอ. ต่อปลัด สธ. พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับ สสอ. ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงดำเนินงานสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของ สธ. พร้อมขอให้พิจารณาปรับโครงสร้างขนาด สสอ. เพิ่มไซส์ XL ในอำเภอขนาดใหญ่ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และขอให้มีการเพิ่มบุคลากรประมาณ 16 - 18 คน รวมถึงกำหนดบทบาท สสอ.กำกับ รพ.สต.ทุกแห่ง ทั้งที่ถ่ายโอน-ไม่ถ่ายโอน รวมกับหน่วยบริการเอกชนในระบบด้วย</p>	
<p>ไขหวัตนก H5N1 ในสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, mcof, thebangkokinsight)</p> <p>- สหรัฐฯ พบเหตุติดเชื้อไขหวัตนก H5N1 เป็นครั้งแรก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ สั่งกักกันฟาร์มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเพิ่มเติมแล้ว ส่วนสัตว์ชนิดอื่นในฟาร์ม ซึ่งรวมถึงแกะและแพะ ยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง</p>	-
<p>คืบหน้ากรณีขโมยรถจาก รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p> <p>- นายชาติรี พินโย ที่ปรึกษาอธิบดีกรม สบส. เผยถึงกรณีพยาบาลขโมยรถจาก รพ.รัฐแห่งหนึ่ง ส่งชายคลินิกเอกชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้น ว่า กรม สบส. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อัย. และตำรวจ ปคบ. ตรวจสอบคลินิกเอกชนพบการนำรถไปผลิตสเต็มเซลล์เพื่อฉีดเข้าใบหน้าและศีรษะ ซึ่งไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับ อัย. ถือเป็นความผิด โดยผลจากการทลายแหล่งผลิตเป็นการทำลายธุรกิจดังกล่าวมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทำให้เจ้าของคลินิกเตรียมฟ้องเจ้าหน้าที่ ซึ่ง กรม สบส. ได้ทำรายงานเหตุการณ์และรายละเอียดการตรวจค้นหาให้กับ รมว.สธ. รับทราบแล้ว ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากแพทยสภา ให้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อยืนยันว่าการใช้สเต็มเซลล์ที่ถูกต้อง</p>	-